



ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 1



เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา นายอติคม อินทุภูติ เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม นางปิยนุช มนุรังสรรค์ เลขานุการประธานศาลฎีกา นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขานุการศาลฎีกา และคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 1 ประกอบด้วย ศาลจังหวัดชัยบาดาล ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี และศาลจังหวัดลพบุรี โดยมีนายวัชรินทร์ สุขเกื้อ อธิบดีผู้พิพากษภาค 1 ผู้บริหารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษภาค 1 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในจังหวัดลพบุรี คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ข้าราชการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ ประธานศาลฎีกาและคณะได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารศาลยุติธรรมเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป และประธานศาลฎีกาได้กล่าวถึงโครงการคัดเลือกคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ควรเป็นแบบอย่าง การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการคดีและการให้บริการประชาชน รวมถึงการลดความเหลื่อมล้ำทางฐานะของผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งต้องใช้หลักทรัพย์สินเป็นหลักประกันในการขอลปล่อยชั่วคราวโดยนำมาตรการหรือวิธีการที่ป้องกันการหลบหนีมาใช้แทนการเรียกหลักประกัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมเสมอภาค นอกจากนี้ การพิจารณาพิพากษาคดีควรคำนึงถึงลักษณะพฤติการณ์แห่งคดีในแต่ละท้องที่ ซึ่งมีความแตกต่างกันตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม

/สถาบันวิจัย...

สถาบันวิจัยฯ จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สู่ยุคใหม่ของการฝากขังและปล่อยชั่วคราว : เปลี่ยนแนวคิดพลิกกระบวนด้วยวิสัยทัศน์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี”



วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สู่ยุคใหม่ของการฝากขังและปล่อยชั่วคราว : เปลี่ยนแนวคิดพลิกกระบวนด้วยวิสัยทัศน์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี” ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยได้รับเกียรติจากนายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานอัยการ ตำรวจ นักวิชาการ ผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และสื่อมวลชน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบ ประเมินการปล่อยชั่วคราวและการฝากขังในชั้นศาลให้มีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบประเมินความเสี่ยงและ กำกับดูแล เนื่องจากในปัจจุบันระบบปล่อยชั่วคราวแบบเดิมจำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน ทำให้ผู้ต้องหาที่มีฐานะ ยากจนไม่สามารถขอปล่อยชั่วคราวได้ นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้มีฐานะและผู้ยากจน ซึ่งในทางปฏิบัติการเรียกทรัพย์สิน เป็นหลักประกันไม่มีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงในการหลบหนีหรือกระทำความผิดซ้ำของผู้ต้องหา ดังนั้น ระบบการ ปล่อยชั่วคราวในประเทศไทยจึงควรได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุน ในการประเมินพฤติการณ์ความเสี่ยงของผู้ต้องหาเป็นรายบุคคล ซึ่งได้รับการพิสูจน์จากการบังคับใช้ในกระบวนการยุติธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วว่า มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากกว่าการใช้หลักทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกัน

สำนักกิจการคดีจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายฯ



เมื่อวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักกิจการคดีจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายและระเบียบ (ครั้งที่ 1) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ศาลชั้นต้นสามารถดำเนินการบังคับคดี ผู้ประกัน กรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาหลบหนีไม่มาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานบังคับคดี มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่และ ทราบแนวทางการปฏิบัติงาน อันจะทำให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบังคับคดีนายประกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายชาญณรงค์ ปรานีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการสัมมนาและอภิปรายร่วมกับวิทยากรของสำนักงานศาลยุติธรรม

